

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 14 ธันวาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12435

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 7.29

Ad Value: 8,019

PRValue (x3): 24,057

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ย้ำรัฐบาลทยอยปรับขึ้นฟรี

**ย่อข่าว เศรษฐกิจ**

**ย้ำรัฐบาลทยอยปรับขึ้นฟรี**

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานกสทช.  
ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ  
ชีวิตคนพิการ (พก.) จัดทำโครงการจัด  
ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
สำหรับคนพิการที่ขึ้นทะเบียนในฐานะ  
ข้อมูลของ พก. สามารถใช้อินเทอร์เน็ต  
ความเร็ว 20 Mbps ลงทะเบียนได้ที่  
<https://sim-disabled.nbtc.go.th> ถึงวันที่  
31 ธ.ค.2567

# รัฐแจกซิมฟรี นร.ทั้งประเทศ ขยายเรียนรู้

ทำเนียบฯ ● เมื่อวันศุกร์ นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการเครือข่าย Infinite Sim ช่วยแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางโลกออนไลน์ ผ่าน “ซิมพร้อมเรียน” ซึ่งเป็นโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ในโลกออนไลน์ได้มากขึ้น โดยครูสามารถแจ้งสิทธิ์ให้นักเรียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ [sim-student.nbtc.go.th](http://sim-student.nbtc.go.th)

นายคารมกล่าวว่า โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “ซิมพร้อมเรียน” สำหรับนักเรียนทั่วประเทศจำนวน 357,000 ซิม (คน) เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. นักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่

1 ธันวาคม 2567 - 15 มกราคม 2568)  
2.นักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้น ป.6 (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 - 15 มกราคม 2568)

นายคารมกล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับซิมมีดังนี้  
1.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ [sim-student.nbtc.go.th](http://sim-student.nbtc.go.th) จากนั้นกด “ลงทะเบียนรับซิมฟรี”  
2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด “ตกลง”  
3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน จากนั้นกด “ไปต่อ”  
4.เลือกเบอร์โทรศัพท์ “เบอร์ใหม่” หรือ “เบอร์เดิม” (แนะนำเลือกเบอร์ใหม่ เพื่อสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการย้ายค่าย)  
5.เลือกเครือข่าย “Infinite” จากนั้นกด “ไปต่อ”  
6.เลือกสถานที่รับซิมการ์ด จากนั้นกด “ยืนยัน” (แนะนำเลือก “รับที่โรงเรียน”) และ 7.ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน กด “ตรวจสอบสถานะ” เพื่อเช็คความเรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้าย

“รัฐบาลมุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ” นายคารมระบุ.

## รม.ชวน'ครู-นร.' ลงทะเบียนเน็ตฟรี 'ซิมพร้อมเรียน' 3.5แสนซิมทั่วประเทศ.

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการเครือข่าย Infinite sim ช่วยแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนเด็กเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหาความรู้ทางโลกออนไลน์ผ่าน "ซิมพร้อมเรียน" เป็นโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะช่วยให้นักเรียนนักเรียนเรียนรู้ในโลกออนไลน์ได้มากขึ้น โดยครูสามารถแจ้งสิทธิ์ให้กับนักเรียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ [www.sim-student.nbtc.go.th](http://www.sim-student.nbtc.go.th) โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง "ซิมพร้อมเรียน" สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ 357,000 ซิม(คน)

เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี จนถึงวันที่ 31 ก.ค.2568 จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) นักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2567-15 ม.ค. 2568) 2) นักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้น ป.6 (ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2567-15 ม.ค. 2568) สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนรับซิม ดังนี้ 1) ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ [www.sim-student.nbtc.go.th](http://www.sim-student.nbtc.go.th) จากนั้นกด "ลงทะเบียนรับซิมฟรี" 2)กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กด "ตกลง" 3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน จากนั้นกด "ไปต่อ" 4) เลือกเบอร์โทรศัพท์ "เบอร์ใหม่"หรือ"เบอร์เดิม" (แนะนำเลือกเบอร์ใหม่ เพื่อสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการย้ายค่าย) 5) เลือกเครือข่าย "Infinite" จากนั้นกด "ไปต่อ" 6) เลือกสถานที่รับซิมการ์ด จากนั้นกด "ยืนยัน" (แนะนำเลือก "รับที่โรงเรียน") 7) ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน กด "ตรวจสอบสถานะ" เพื่อเช็คความเรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้าย

# ศธ.รับลูกรบ.พื้นที่ 1 อำเภอ 1 ทุน' หนุนใช้เงิน' กองสลาก' แทนงบ

'สุรศักดิ์'พร้อมลุยนโยบาย 1 อำเภอ 1 ทุน  
รับลูก'นายกฯอึ้ง'ใช้เงินหวยพัฒนา  
การศึกษา นักวิชาการแนะข้อดี-ข้อเสีย  
รบ.ชวนนักเรียนลงทะเบียน'ชิมพร้อม  
เรียน'เน็ตความเร็วสูงฟรี (อ่านต่อหน้า 7)

## '1 อำเภอ 1 ทุน'

### ศธ.รับลูกรบ.พื้นที่ 1 อำเภอ 1 ทุน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายสุรศักดิ์  
พันธุ์เจริญกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กรณีน.ส.แพทองธาร  
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศจะพื้นที่นโยบาย  
1 อำเภอ 1 ทุน โดยใช้เงินจากกองสลากฯ  
ส่งเด็กไปเรียนระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ  
และจัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ซัมเมอร์แคมป์  
ส่งเด็กไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศในระยะสั้น  
5-8 สัปดาห์ เพื่อเป็นการเปิดโลกให้เด็กได้เห็น  
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และจะนำเงินมาสร้าง  
โรงเรียนต้นแบบแต่ละอำเภอในการสอนสอง  
ภาษา หรือสอนเรื่อง AI เพื่อเตรียมพร้อมให้  
เด็กไทยเติบโตเข้มแข็งและมีการศึกษาดี โดย  
จะเริ่มให้ลงทะเบียนในปี 2568 นั้น ในส่วน  
ของ ศธ.พร้อมดำเนินการตามนโยบาย เมื่อต้น  
เข้าใจว่านายกฯจะมีคณะกรรมการเข้ามาดูแล  
เรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ศธ.น่าจะเข้าไปมีส่วน  
เกี่ยวข้องเรื่องการศึกษาของเด็กเข้าร่วมโครงการ  
คงต้องดูความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ  
การพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง

"ส่วนตัวมองว่าการเปิดโอกาสให้เด็กเรียนดี  
แต่อาจขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ไปเรียนต่อต่าง  
ประเทศเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน  
เพื่อนำความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศ  
ศธ.พร้อมสนับสนุน มีหลายเรื่องสอดคล้อง  
กับนโยบาย ศธ.ดำเนินการอยู่แล้ว อย่างเช่น  
การสร้างโรงเรียนต้นแบบสอดคล้องกับโรงเรียน  
คุณภาพ เพียงแต่นำเงินกองสลากฯมาใช้  
เป็นเรื่องดี เพื่อไม่ให้เป็นการกั๊กงบประมาณ"  
นายสุรศักดิ์กล่าว

### อจ.แนะคัดเลือกเด็กจนจริง

นายสมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา  
กล่าวว่า โดยหลักการนโยบาย 1 อำเภอ  
1 ทุน เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องมาทบทวนข้อดี  
ข้อเสีย การดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงงาน  
วิจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา เพราะระยะเริ่ม  
แรกนโยบายดังกล่าวส่งเสริมให้เด็กเรียนดีแต่  
ยากจนไปเรียนในประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  
ดังนั้น การดำเนินโครงการที่ผ่านมาจะเห็นว่ามี  
การส่งเด็กไปเรียนทั้งในยุโรป เยอรมนี อิตาลี  
จีน แม้กระทั่งเวียดนาม ช่วงแรกมีการใช้เงินกอง  
สลากฯมาดำเนินการแต่ช่วงหลังเปลี่ยนมาใช้เงิน  
งบประมาณ เป็นจำนวนค่อนข้างมากในแต่ละปี  
"ข้อดีของโครงการนี้คือให้โอกาสเด็กด้อย  
โอกาสได้เปิดโลก มีมุมมองเปิดกว้างเป็นสากล  
นำวิทยาการจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนา  
ประเทศให้ก้าวหน้า แต่ก็ยังมีข้อที่ต้องปรับปรุง  
และเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือ การคัดเลือก  
เด็กเข้าร่วมโครงการนี้กว่าร้อยละ 5-7% ไม่ใช่  
เด็กยากจนจริง จุดอ่อนอีกอย่างคือ เมื่อเปลี่ยน  
รัฐบาลคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรี ศธ.มักเปลี่ยน  
หลักการ ไม่นั่นเด็กยากจน ทำให้ไปซ้ำซ้อนกับ  
ทุน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
(ก.พ.) และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สุดคือ การ  
ไม่มีแผนรองรับการกลับมาประเทศไทย ทั้งที่  
รัฐบาลใช้งบกับโครงการดังกล่าวค่อนข้างมาก  
แต่เมื่อเด็กกลับมา ไม่มีงานทำ เช่น เด็กคนหนึ่ง  
ไปเรียนรถไฟฟ้ จากเยอรมนี ไม่มีงานรองรับ  
ก็ต้องไปอยู่กับเอกชน ทำให้รัฐเสียโอกาส  
เป็นต้น

### ตั้งกรรมการดูแลอย่างจริงจัง

นายสมพงษ์กล่าวว่า ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมถึง  
การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง โดยเฉพาะ

หากยึดตามหลักการเดิมคือ ส่งไปเรียนใน  
ประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องเตรียม  
พร้อมทั้งภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อ  
ไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา เช่น เด็กไป  
แล้วเรียนไม่ได้ ต้องกลับมาเรียนที่ประเทศไทย  
เรียนไม่จบ หรือเรียนจบแล้วไม่กลับมา  
ประเทศไทย ดังนั้น หากจะพื้นที่โครงการดังกล่าว  
อยากให้รัฐบาลพิจารณารายละเอียด เพราะ  
โครงการนี้ถือเป็นการลงทุนมหาศาล แต่ผล  
ตอบแทนได้รับค่อนข้างต่ำ ควรต้องมีคณะ  
กรรมการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ และไม่ควรมนำ  
เรื่องนี้มาอิงกับการเมือง รวมถึงต้องมีระบบ  
การวางแผนส่งคนไปเรียน เพื่อพัฒนาประเทศ  
ใน 5-10 ปีข้างหน้า ที่สำคัญควรปรับรูปแบบ  
การให้ทุน จากเดิมที่เป็นทุนให้เปล่าควรเพิ่ม  
ข้อกำหนดให้กลับมาทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ  
ด้วย ส่วนโครงการ 1 อำเภอ 1 ซัมเมอร์แคมป์  
อาจทำได้แค่สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เห็น  
โลกมากขึ้น ต้องดูให้ตัวส่งไปแล้วกลับมา  
จะได้ความรู้อะไร เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทูนอย่าง  
เดียว แต่ต้องกำหนดโจทย์ในการพัฒนาตัว  
ผู้เรียนด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการใช้  
งบประมาณ

### รบ.ชวนน.ร.รับชิมพร้อมเรียน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำ  
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย  
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจาย  
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการเครือข่าย  
Infinite sim ช่วยแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนเด็ก  
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหาความรู้  
ทางโลกออนไลน์ผ่านชิมพร้อมเรียน เป็น  
โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะช่วยให้  
น้องๆ นักเรียนเรียนรู้ในโลกออนไลน์ได้มากขึ้น  
ครูสามารถแจ้งสิทธิให้กับนักเรียนลงทะเบียน  
ผ่านเว็บไซต์ sim-student.nbt.go.th โครงการ  
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชิมพร้อมเรียน สำหรับ  
นักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 357,000 ชิม (คน)  
เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เข้าถึงโอกาสทางการ  
ศึกษา สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีจนถึงวันที่  
31 ก.ค.68 จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.นักเรียนยากจน

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 14 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17079

หน้า: 1 (กลางขวา), 7

Col.Inch: 62.73

Ad Value: 75,276

PRValue (x3): 225,828

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศธ.รับลูกครบ.พื้นที่'1อำเภอ1ทุน' หนุนใช้เงิน'กองสลาก'แทนงบ

พิเศษ ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.67-15 ม.ค.68) 2.นักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้น ป.6 (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.67-15 ม.ค.68)

## แจ้งขั้นตอนการลงทะเบียน

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับสมัคร ดังนี้ 1.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ [sim-student.nbt.go.th](http://sim-student.nbt.go.th) จากนั้นกด ลงทะเบียนรับสมัคร 2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด ตกลง 3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน จากนั้นกด ไปต่อ 4.เลือกเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ใหม่ หรือเบอร์เดิม (แนะนำเลือกเบอร์ใหม่เพื่อสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการย้ายค่าย) 5.เลือกเครือข่าย Infinite จากนั้นกด ไปต่อ 6.เลือกสถานที่รับชมการ์ด จากนั้นกด ยืนยัน (แนะนำเลือก รั้วที่โรงเรียน) และ 7.ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน กด ตรวจสอบสถานะ เพื่อเช็คความเรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้าย

“รัฐบาลมุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ” นายคารมธนะ